



ที่ ศธ ๐๒๑๓๒/๖๖๖

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๙๙ ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๒๑๓๒/๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ส่งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนั้น

เนื่องจากมีข้อความคลาดเคลื่อน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงแก้ไขประกาศดังกล่าวให้ถูกต้อง
รายละเอียดตามประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิท เพลินจิตต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐๔๕-๒๔๐๑๐๗

โทรสาร. ๐๔๕-๒๔๒๓๒๐



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตำแหน่งว่างที่ใช้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากข้อความ
คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้

๑. ลำดับที่ ๙๕ เดิมเป็นโรงเรียนเดชอุดม แก้ไขเป็นโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
๒. ลำดับที่ ๙๖ เดิมเป็นโรงเรียนนารีนุกูล/ สพม.๒ แก้ไขเป็นโรงเรียนนารีนุกูล/ สพม.๒๙
๓. ลำดับที่ ๑๑๖ เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล แก้ไขเป็นโรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๔. ลำดับที่ ๑๒๓ เดิมโรงเรียนพังเคนพิทยา วิชาเอกภาษาไทย แก้ไขเป็นโรงเรียนพังเคนพิทยา
วิชาเอกนาฏศิลป์
๕. ลำดับที่ ๑๒๗ เดิมเป็นโรงเรียนนารีนุกูล แก้ไขเป็นโรงเรียนเขมรราชูพิทยาคม
นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ในการดำเนินการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและ
แสวงหาประโยชน์จากดำเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ - ๕ และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ทุกคน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวังหรือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริต และแสวงหาประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าวขึ้นได้

๒. ให้คณะทำงาน คณะกรรมการ หรือคณะบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และบันทึกเหตุการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ไว้
เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน ห้ามมิให้ดำเนินการให้มีการกวดวิชา จำหน่ายหนังสือคู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดยเด็ดขาด

๓. กรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏว่ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคลใด กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
ให้แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุ หรือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (นายโกวิท เพลินจิตต์) หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑-๙๕๕๔๔๔๙ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (นายถาวร คูณิรัตน์) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๑๗๐๕๓ และ
ให้หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ทั้งนี้ กำหนดให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ - ๕
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการ
มาตรการป้องกันและแสวงหาประโยชน์ โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

(นายโกวิท เพลินจิตต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี